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ทําไมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรถึงไดหลับสนิท ? 
 
 ระพี  สาคริก 
 
 เอาอีกแลวเมื่อฉันพูดถึงเกษตรคร้ังใด คนในเกษตรสวน

ใหญก็มักจะวาฉันวา “เกิดในเกษตรแทๆ ทําไมถึงไดเอาเกษตรมา

วิจารณในทางเสียหาย?” จนกระทั่งฉันตองตอบกลับไปวา ตัวเอง

ไมมีเจตนาจะกลาวรายใครทั้งนั้น แตเมื่อเกิดในเกษตรสิ ถึงตอง

พูดกันตรงๆ ไมเชนนั้นแลวก็จะไมรูวาฉันรักเกษตรแคไหน  
ที่แลวๆ มามันก็มีหลายเร่ืองที่คนอื่นเคาทํากัน แตเกษตร

กลับถูกปลุกไมต่ืน หากนอนหลับจนกระทั่งไมรูเร่ืองรูราวอะไร

เอาเสียเลยใชหรือปาว ในฐานะที่ฉันเปนคนเกษตรก็ตองรูสึกขาย

หนา  
 แตมันยิ่งกวานั้น เปนเพราะองคกรการศึกษาในที่ตางๆ 

เขาลุกขึ้นมาสรางสมคุณความดีใหเปนที่ยอมรับนับถือของสังคม 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันเหตุการณรุนแรงที่สงผลกระทบตอ

สังคมไทย ทุกคนควรจะรูสึกไดถึงภายใตจิตสํานึกของตัวเอง แต

เกษตรกลับนิ่งเฉยเหมือนทองไมรูรอน 
     ที่รายยิ่งกวานั้นก็คือเหตุการณสําคัญๆในระดับชาติซึ่งคน

ไทยทุกคนควรรูสึกไดภายใตจิตสํานึก แตเกษตรกับปฏิบัติในสิ่งที่
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มันสวนทางกับคนอื่น สิ่งนี้หรือไมใชที่ฉันจําเปนตองนํามาเขียน

เพื่อใหทุกคนไดรูสึกวาเขาเหลานั้นที่อยูในเกษตรกําลังทําอะไรกัน 
 เหตุการณที่สมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยานิวัฒนา 

กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทรไดสิ้นพระชนมลงทําใหคนไทย

ทั้งชาติตกอยูในความทุกข นอกจากนั้นทางราชการก็ไดประกาศ

ใหขาราชการไวทุกขเปนอยางนอย 15 วัน นอกจากนั้นยังมี

ประชาชนเปนจํานวนมากที่แสดงออกดวยการถวายการไวอาลัย

ในรูปแบบตางๆ ยิ่งไปกวานั้นทางการยังประกาศใหสวนราชการ

และประชาชนงดงานร่ืนเริงตางๆภายในขอบเขตอันสมควร ซึ่ง

เร่ืองนี้คนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรก็นาจะรูดี ถานอนหลับ

แลวปลุกยังต่ืน เพราะเหตุวาสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ยังทรงมีพระสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณอยู ก็ไดเสด็จมา

ทรงดนตรีที่มหาวิทยาลัยแหงนี้เปนแหงแรกใหเปนที่ตระหนักแก

พสกนิกรทุกคน นอกจากนั้นบรรดาคณาจารยและนิสิตของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรก็ไดมีโอกาสเขาเฝาทูลละอองพระบาท

อยางใกลชิดกอนมหาวิทยาลัยอื่น 
 แตสิ่งที่สะทอนออกมาปรากฏแกสายตาประชาชนซึ่งเปน

ขาพระบาทโดยทั่วไปของแผนดินก็ยังรูสึกซาบซึ้งในพระมหา

กรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิได แตคนเกษตรกลับแสดงออกทําให

รูสึกสงสัยวาคนในร้ัวเกษตรทําไมถึงไดลืมงายอยางที่เห็นกันอยู

ในขณะนี้ 



 3 

 แมตัวอยางที่เกิดขั้นเมื่อไมนานมานี้ ที่ฉันทราบวาไดมี

นิสิตหลายคนรูสึกประหลาดใจหลังจากไดทราบความจริงวา

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค

ไดเคยเสด็จมารวมแสดงดนตรีบนเวทีหอประชุมใหญของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรโดยที่พวกเขายอนถามกลับมาวา “จริง

หรือปาว ? ”  ซึ่งจริงๆแลวก็ไมใชเร่ืองที่นานเกินปจจุบัน แตเหตุ

ใดบรรดาอาจารยซึ่งบางคนก็ยังเปนนิสิตที่เขาไปนั่งรับฟงอยูใน

หอประชุมนั้นดวย  แตเหตุใดถึงไมเลาใหนิสิตไดทราบซึ้งในพระ

มหากรุณาธิคุณกันบาง ซึ่งเร่ืองนี้ถาจะมีคนประณามวา “อยูอยาง

ไมเอาไหน”  ก็ไมควรจะไปโกรธเขา หรือวาการสอนนิสิตบรรดา

อาจารยทั้งหลายตกอยูในสภาพยึดติดรูปวัตถุจนกระทั่งกลายเปน

คนมองขามความสําคัญของชาติบานเมือง หรือไมก็ไมเห็น

ความสําคัญในกระแสพระมหากรุณาธิคุณของพระองคทานมันก็

นาจะเปนได 
 อยางนอยถามีใครคนหนึ่งมาติดตอขอใหฉันซึ่งเปนคน

แกที่ผานพนเหตุการณคร้ังนั้นมานานแลวไปเลาใหนิสิตฟงฉันก็

คงเต็มใจเปนอยางยิ่ง เพราะมันเปนระบบการจัดการศึกษาที่สอน

ใหคนซึ่งเปนเยาวชนรูจักรักแผนดินถิ่นเกิดของตัวเองรวมทั้งถวาย

ความจงรักภักดีตอพระองคทานบนพื้นฐานจารีตประเพณีของไทย

ซึ่งเรานําปฏิบัติกันมาชานาน 
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 มาคร้ังนี้ฉันไดทราบมาวา เกษตรศาสตรเคยจัดงานวัน

เกษตรแฟรมาแลวทุกป แตก็ใชวาจะมีความสําคัญเหนือไปกวา

การถวายความจงรักภักดีตอพระองคทานตามจารีตประเพณี ถาฉัน

จะกลาววาหากใครลืมจุดนี้ไปแลวก็ยอมแสดงวาคนใน

เกษตรศาสตรอยูกันอยางไมเอาไหน ซึ่งมันไมนาจะเปนเชนนั้นแต

มันก็เปนไปแลว 
 โดยเฉพาะอยางยิ่งฉันมาทราบภายหลังวาทางการของ

มหาวิทยาลัยไดประกาศระงับการจัดงานดังกลาวในโอกาสที่เคย

จัด แตมีบรรดานิสิตสวนหนึ่งออกมาแสดงอาการประทวง

มหาวิทยาลัย ซึ่งสิ่งนี้เองที่สันนิษฐานเอาวาขณะนี้ครูบาอาจารย

ของมหาวิทยาลัยนี้มีความหางเหินกับนิสิตจนกระทั่งทําใหเด็ก

ขาดจิตสํานึก หรือไมก็ขาดการเชื่อฟงเพราะขาดศรัทธาตอ

ผูบริหารและบรรดาครูบาอาจารย 
 ฉันไมอยากจะเชื่อวามันเปนเชนนี้ แตเหตุการณมันก็

สะทอนออกมาในรูปลักษณะเสมือนกับตองการบอกความจริงให

ทุกคนรู เชนนั้นหรือปาว 
 หรือไมก็เปนเพราะครูและลูกศิษยซึ่งควรจะอยูรวมกัน

ดวยจิตใตสํานึกที่รูสึกศรัทธาในคุณงามความดีของครูอาจารย แต

ถาไมมีเหตุการณตางๆเกิดขึ้นมันก็ไมมีอะไรจะสะทอนออกมา

เพื่อฟองประชาชนถึงความจริงดังกลาว ซึ่งทุกคนไมควรจะรูสึก
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อับอายขายหนา แตควรจะยอมรับความจริงเพื่อใหเกิดการแกไข

ปญหาตางๆใหอนาคตมันดียิ่งขึ้นกวาเกา 
 หวนกลับไปนึกถึงพระบารมีปกเกลาฯขององค

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ทรงใหความสําคัญตอการเกษตร

ของไทยเปนพื้นฐานมาเปนเวลาชานาน แตคนในเกษตรกลับไม

รูสึกภูมิใจวาเราเปนผูที่มีสวนรวมอยูในการพัฒนาการศึกษา

เกษตรของชาติ เชนนั้นใชหรือปาว ถาทุกคนยังจําไดดีวาเมื่อไม

นานมานี้เอง ฉันเคยเขียนบทความเร่ืองหนึ่งซึ่งมีชื่อวา “จดหมาย

เปดผนึกถึงนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ” และบทความ

เร่ืองนี้ก็ไดถูกตีพิมพลงในหนังสือพิมพมติชนมาแลว เมื่อไมนาน

มานี้เอง ถาใครลืมมันก็สมแลวที่ควรจะถูกคนเคาปรามาสวา คน

ไทยลืมงาย แตไมเพียงเทานั้นหากยังเปนคนไทยที่อยูในแวด

วงการจัดการศึกษาเกษตรอีกดวย ยิ่งทําใหรูสึกวาเรากําลังลืม

ความสําคัญของพื้นฐานตัวเองอยางหนาอับอายที่สุด 
 ฉันเคยกลาวย้ําแลวย้ําอีกวา การเกษตรไมใชเปนเพียงงาน

อาชีพเทานั้น หากยังเปนรากฐานของวัฒนธรรมทองถิ่นอีกดวย 

“ดังนั้นทุกคนในภาคเกษตรที่ผานพนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ไปแลวก็ควรจะมีจิตใตสํานึกที่หยั่งรากลงสูพื้นดินอยางลึกซึ้ง” 
 ดังนั้น เมื่อจะมีการงดเวนงานเกษตรแฟร ทุกคนก็ควร

แสดงออกถึงจิตสํานึกรับผิดชอบอยางตรงไปตรงมาซึ่งพรอมที่จะ

เปดเผยความจริงจากจิตใจตัวเองใหทุกคนรูสึกชื่นชมยินดี แทนที่
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จะสะทอนการกระทําในเชิงตอตานหรือไมก็ประทวงโดยที่ตัวเอง

ควรรูสึกอับอายขายหนามากกวา 
 การที่ฉันนําเร่ืองนี้มาเขียนก็เพื่อใหทุกคนแสดงออกถึง

ความรับผิดชอบมากกวาที่จะใหประชาชนคนไทยเขารุมตําหนิ ซึ่ง

มันเปนเร่ืองที่อับอายขายหนามากกวา เพราะเหตุวาเราจะถูก

ประชาชนเคาตําหนิไดวา “คนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเอา

แตใจตัวเองเปนใหญมากกวาการท่ีแสดงออกถึงความรับผิดชอบ

ตอบานเมือง” 
 ฉันขอฝากเร่ืองนี้เอาไวใหแกคนในมหาวิทยาลัยทุกคน 

โดยที่มีหลักการในการพิจารณาอยูเร่ืองหนึ่งวา “หากเด็กทําสิ่ง

ใดๆ ท่ีสงผลเสียหายใหกับแผนดินถิ่นเกิดของตัวเอง เราก็จําเปน

ตองโทษผูใหญท่ีตกอยูในความประมาทมาโดยตลอด ”  เชนนั้น

หรือมิใช? 

  


